

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2016.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2016 như sau:

#### **I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Quý cơ quan quản lý nhà nước, Quý vị đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.*

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015. Trong đó, quý I tăng 5,48%; quý 2 tăng 5,78%; quý 3 tăng 6,56%; quý 4 tăng 6,68%. Mức tăng trưởng năm nay thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra.

Dù vậy, trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi, giá cả và thương mại toàn cầu giảm, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biến đổi biến phức tạp, việc đạt được mức tăng trưởng trên được xem là một thành công, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp của Chính phủ.

Đây còn là năm đầu tiên ngành du lịch đón được vị khách thứ 10 triệu, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng trong hành trình 56 năm phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Song song đó, trong những năm qua, tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển du lịch của tỉnh, góp phần thu hút khách đến Tây Ninh nói chung, Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen nói riêng.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) cùng Ban giám đốc đã tích cực phối hợp làm việc, HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc (BGĐ) thực hiện tốt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn, hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững đúng với chiến lược Công ty đề ra. Qua đó, kết quả kinh doanh năm 2016 đạt được khá tốt so với các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho. Kết quả cụ thể doanh thu thực hiện năm 2016 là 145.785.004.000 đồng, đạt 110,86% kế hoạch, lợi nhuận là 86.514.722.000 đồng, đạt 111,49% kế hoạch, tăng 16,88% cùng kỳ năm 2015.

*Kính thưa quý vị,*

*Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và sự nỗ lực gấn bó của người lao động đã tạo sự gắn kết của một tập thể mạnh. Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đã làm việc cật lực để không những đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh tốt, mà còn tranh thủ được cơ hội, tạo lợi thế, tăng tính ổn định và bền vững cho doanh nghiệp. Quan trọng hơn, còn nhận được sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành hữu quan, của đông đảo Cổ đông và đặc biệt là của Quý vị khách hàng, Quý đối tác.*

*Chúng tôi xin cam kết là sẽ tiếp tục phát huy những việc đã làm được và những mặt tích cực, ra sức điều chỉnh những mặt chưa đủ mạnh và những điểm còn bất cập, quyết tâm*

